

ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด "บล็อก"

นำเสนอเมื่อ : 3 ธ.ค. 2551

เก็บเรื่องมาเล่า

ชนา ชลาศัย

นักท่องเที่ยวอินเทอร์เน็ตวันนี้ ไม่มีใครไม่รู้จัก "บล็อก" และหลายคนอาจจะจะมี "บล็อก" ของตัวเอง

"บล็อก" มาจากไหน?

ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง แห่งคอลัมน์ "โลกเสมือน" บอกเล่าที่มาในนิตยสาร "สารคดี" ฉบับเดือนพ.ย. โดยย่อว่า นับจากเว็บไซต์แรกของโลกเกิดขึ้นในปี 1992 ต่อมาในปี 1994 เริ่มมีการสร้างเว็บไซต์บันทึกชีวิตส่วนตัว หนึ่งในผู้ริเริ่มคนแรกๆ คือ จัสติน ฮอลล์ นักศึกษาชาวอเมริกัน ในชื่อ Justin's Links (Links.net)

ต่อมาเริ่มมีผู้นิยมมากขึ้น โดยที่ยังไม่มีใครบัญญัติคำเรียกรูปแบบของเว็บไซต์ดังกล่าวชัดเจน จนกระทั่ง 17 ธ.ค.1997 จอห์น บาร์เกอร์ เจ้าของนิตยสารนิตยสารนิตยสารชาวอเมริกัน เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า "Weblog" โดยนำมาจากคำว่า Web (เว็บไซต์) กับ Log (การบันทึกข้อมูลในอินเทอร์เน็ต) ก่อนจะถูกต้องให้เหลือเพียงคำว่า Blog

แรกๆ ผู้เขียนบล็อกมักพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยี แต่หลังเหตุการณ์ 11 ก.ย.2001 บล็อกก็กลายเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น ก่อนที่ผู้คนทั่วโลกจะใช้เป็นพื้นที่แสดงทรรศนะต่างๆ อย่างแพร่หลายจนถึงวันนี้

นับตั้งแต่ปี 1998 เริ่มมีเว็บไซต์ให้บริการสร้างบล็อกฟรี รวมทั้งบริษัทผู้ทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของโลก อย่าง Google, Yahoo, Microsoft เปิดให้บริการสร้างบล็อกฟรีแก่ผู้ใช้ หรือชื่อกิจการเว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อก

ข้อมูลจาก Technorati ระบุว่า ปัจจุบันมีคนสร้างบล็อกส่วนตัวขึ้นมากกว่า 112 ล้านบล็อกทั่วโลก และทุกๆ วันมีบล็อกเกิดใหม่ราว 1 แสนบล็อก

หลายคนร่ำรวยจากบล็อก ขณะที่ชะตากรรมของผู้ให้กำเนิดบล็อกกลับตรงข้าม

บล็อกไม่เคยทำเงินให้เขาแม่สักแดงเดียว

จอห์น บาร์เกอร์ เป็นเจ้าของบล็อก Robot Wisdom วิเคราะห์วรรณกรรมของ เจมส์ จอยซ์ และตอบคำถามชุมชนออนไลน์ Usenet แต่แล้วจู่ๆ ระหว่างปี 2003-2005 บาร์เกอร์ก็เริ่มเบื่อหน่ายการเขียนรูปแบบเดิมๆ

ช่วงหลังมีข่าวว่าเขากลายเป็นคนไร้บ้าน ขาดการติดต่อกับคนรอบข้าง ก่อนจะปิดบล็อกไปในที่สุด โดยไม่มีใครรู้เหตุผลแท้จริง

ปลายเดือนม.ค.2007 บาร์เกอร์กลับมาเปิดบล็อกใหม่อีกครั้งก่อนจะปิดตัวลงอีก

ปัจจุบัน จอห์น บาร์เกอร์ ยังเขียนลงในผู้ให้บริการบล็อกฟรี (robotwisdom2.blogspot.com) และอาจเปิดเว็บไซต์

แต่ขึ้นอยู่กับว่า จะมีใครช่วยบริจาคเงินสำหรับรักษาบล็อกดั้งเดิมของเขาไว้หรือไม่?!

ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า 23